



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
เรื่อง ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา โดยกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างทุกประเภท ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ประเมิน และได้มีมติในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงขอประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ที่ได้รับผลการประเมิน “ดีเด่น” เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	คะแนนประเมิน	ระดับผลการประเมิน
๑	นางนุกูล ณะแดนนอก	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(ต้น)	๙๔.๓	ดีเด่น
สำนักปลัด				
๒	นายสมชัย เหลลาฤทธิ์	หัวหน้าสำนักปลัด (ต้น)	๙๐.๒	ดีเด่น
๓	นางสาวเบญจมาพร แซ่โจ้ว	นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ	๙๓	ดีเด่น
๔	นางสาวชนกพร ใต้เป็นสุข	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน	๙๕	ดีเด่น
๕	นายอัชชา เทียงท่า	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๙๕	ดีเด่น
๖	นายบุญเลิง ปิตราชาสังข์	คณงาน	๙๕	ดีเด่น
กองคลัง				
๗	นางเสาวภา ประทุมทอง	ผู้อำนวยการกองคลัง (ต้น)	๙๒	ดีเด่น
๘	นางกฤษดา เทียงพาน	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	๙๓	ดีเด่น
๙	นางสาวณัชชา นนทพิทักษ์	นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ	๙๑	ดีเด่น
๑๐	นางสาวรัชนิกร เครือน้ำคำ	นักวิชาการคลังชำนาญการ	๙๒	ดีเด่น
กองช่าง				
๑๑	นายบุญลั่ง บุญโพธิ์	ผู้อำนวยการกองช่าง (ต้น)	๙๓	ดีเด่น
๑๒	นางสาวปิยพร เตื่อยมา	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	๙๕	ดีเด่น
กองสวัสดิการสังคม				
๑๓	นายกิติภูมิ ทวดอาจ	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	๙๐	ดีเด่น
๑๔	นายอนุพงศ์ เชื้อไทย	เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน	๙๐	ดีเด่น
กองส่งเสริมการเกษตร				
๑๕	นางภาณุพรรณ สุปัด	นักวิชาการเกษตรชำนาญการ	๙๒	ดีเด่น

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/ระดับ	คะแนน ประเมิน	ระดับผลการ ประเมิน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม				
๑๖	นางยุพิน ศิริบุญมี	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๙๕	ดีเด่น
๑๗	นางสาวลำพูน อันแสน	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๙๖	ดีเด่น
๑๘	นางทิพวรรณ พรเพ็ญ	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๙๕	ดีเด่น
๑๙	นางสาวพนิดา สืออ่อน	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๙๕	ดีเด่น
๒๐	นางสาวฐิติตา วังสูงเนิน	ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)	๙๕	ดีเด่น
๒๑	นางสาวทิวดี ยางคำ	ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๙๕	ดีเด่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางนุกุล ณะแดนนอก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง